
คฑาทอง ทรานสปอรท แตงตัวเตรียมเขาตลาดฯ

ระดมทุนเสริมศักยภาพ

คฑาทอง ทรานสปอรท แตงตัวเตรียมเขาตลาดฯ ระดมทุนเสริมศักยภาพ

• ยํ้าปีที่แลว โต 100% สวนกระแส

• หัวใจสําคัญของการเติบโตคือคุณภาพรถและบริการอยางซื่อตรง

บริษทั คฑาทอง ทรานสปอรท จํากัด ซึ่งเป็นหน่ึงในผูนําดานรถบริการรับสงพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวัน

ออก ศึกษาแนวทางการนําบริษทัฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

ระดมทุนรองรับแผนการขยายงานในอนาคต

นายพงษพันธ หงษทอง กรรมการผูจัดการบริษทั คฑาทอง ทรานสปอรท จํากัด เปิดเผยวาปัจจุบันธุรกิจการให

บริการรับสงพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ยังเป็นตลาดที่นาสนใจเพราะเป็นตลาดขนาดใหญและ

ยังตองการผูประกอบการดานการใหบริการรถรับสงพนักงานที่มีคุณภาพเขาไปบุกตลาด

“ความจริงแลวความตองการรถรับสงพนักงานยังมีอยูอีกมาก เพียงแตผูใชบริการหรือผูบริหารโรงงานเหลานัน้ เขา

ยังไมถูกกระตุนใหเห็นถึงความสําคัญของการใหบริการที่ดีโดยเฉพาะตัวรถและการบริการที่ปลอดภัย ไดมาตรฐาน

ตามที่ทางการกําหนด ” นายพงษพันธ กลาว

บริษทั คฑาทอง ทราสปอรท จํากัด เริ่มเขาสูตลาดผูใหบริการรถรับสงพนักงานในภาคตะวันออกตัง้แตปี พ.ศ. 2542

โดยเริ่มจากการนํารถตูใหบริการรับสงพนักงาน ตอมาในปี พ.ศ. 2545 จึงเริ่มขยายการใหบริการเพิ่มเติมไปสูรถบัส

รับสงพนักงาน ดวยการสรางพันธมิตรเครือขายผูใหบริการรถบัส จึงทําใหระยะแรก บริษทัฯ ไมจําเป็นตองลงทุนซื้อ

รถบัสเป็นของตัวเอง

อยางไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัฯ ไดกําหนดคุณภาพการใหบริการไวสูง จึงทําใหอัตราการใชบริการรถตูและรถบัสเพิ่ม

ขึ้นอยางรวดเร็ว จนถึงขณะน้ี คฑาทอง มีรถตูใหบริการแกลูกคามากถึง 400 คันโดยเป็นของบริษทัฯ ทัง้หมด และ

รถบัส 200 คัน ซึ่ง 80% ของจํานวนรถบัส คฑาทอง เป็นเจาของ สวนที่เหลืออีก 20% เป็นรถจากเครือขายพันธมิต

ร
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นายพงษพันธ กลาววาการที่จะนําบริษทัฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยน้ี จะเป็นจุด

เปลี่ยนแปลงสําคัญของคฑาทองเพราะนอกจากจะเป็นเครื่องมือสําหรับการระดมทุนเพื่อรองรับแผนการขยายงาน

ของบริษทัฯ แลว ยังจะเป็นการสรางความเชื่อมัน่ตอการบริหารงานขององคกรแกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียไดแก

ลูกคาทัง้หมดรวมทัง้พนักงานในแผนกตาง ๆ วาคฑาทองเป็นองคกรที่นาทํางานดวย ในขณะที่ลูกคาจะมีความมัน่ใจ
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วาบริการของคฑาทอง จะตองดีมีคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานของบริษทัจดทะเบียน

ขณะเดียวกัน การนํารถที่ดีมีคุณภาพมาใหบริการแกลูกคา ถือเป็นการยกระดับคุณภาพการใหบริการอยางเป็นรูปธร

รม ดังนัน้ คฑาทอง จึงไดสัง่ซื้อรถวอลโว บัส ตัง้แตปี พ.ศ. 2555 ทําใหลูกคาพึงพอใจตอการใหบริการอยางมาก จน

ทําใหมีคําสัง่ซื้อบริการเพิ่มขึ้นนับจากนัน้เป็นตนมา

“ผมอยากจะบอกวาพอเรามีรถที่ดี มีคุณภาพ เป็นตัวเลือกของลูกคา ทําใหการหาลูกคาใหมงายขึ้นเยอะ เพราะเรา

เป็นเพียงไมกี่บริษทัที่กลาซื้อรถใหมป ายแดงมาใหบริการรับสงพนักงาน ในขณะที่ธุรกิจน้ีโดยทัว่ไป เขามักจะใชรถ

มือสองมาใหบริการเสียสวนใหญ น่ีเป็นอีกขอแตกตางของเรากับคูแขง” นายพงษพันธ กลาว

นายพงษพันธ กลาววาการนํารถวอลโว บัส เขามาเป็นตัวเลือกแกลูกคา ทําใหการเจริญเติบโตของ คฑาทอง เพิ่มขึ้น

อยางตอเน่ือง จึงไดกําหนดนโยบายการเพิ่มรถวอลโว บัส ทุกปี โดยขณะน้ีมีรถวอลโว บัส ใหบริการอยู 30 คัน และ

ลาสุด ไดสัง่ซื้อเพิ่มอีก 20 คัน ขณะน้ีอยูระหวางการทยอยสงมอบ คาดวาจะสงมอบไดครบภายในปีน้ี

“ที่เรากลาสัง่ซื้อเพิ่มเพราะเราเติบโตในอัตราที่สูงทุกปี ตัวอยางเชนเมือปีที่แลว เราโตกาวกระโดดถึงเทาตัวเพราะ

ลูกคาสามารถสัมผัสกับบริการของเราไดโดยเริ่มตนจากตัวรถที่เป็นรถใหมทัง้ฟลีท และกําหนดอายุใชงานชัดเจนไม

เกิน 5 ปี ก็จะทยอยปลดระวาง และที่สําคัญ เมื่อเราเพิ่มรถวอลโว บัส เขาไป ยิ่งทําใหลูกคาเชื่อมัน่ในการใหบริการ

ของเราเพิ่มขึ้นเพราะคุณภาพรถวอลโว บัส เป็นรถที่ลูกคาใหการยอมรับอยางมาก” นายพงษพันธ กลาว
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นายพงษพันธ กลาววาเพื่อสรางความเชื่อมัน่กับลูกคาในระดับสูงสุด คฑาทอง ไดตัดสินใจใชบริการซอมบํารุง

Service Agreement – Gold Package – จากวอลโว บัส ทัง้น้ีเพื่อยกระดับความเชื่อมันตอการใหบริการของ

บริษทัฯ วาไดมาตรฐานจากผูผลิตรถ และที่สําคัญคือการคํานวณตนทุนสามารถแสดงถึงโครงสรางคาใชจายตอ

กิโลเมตรที่ชัดเจนแกลูกคา ทําใหลูกคายินดีจายเพิ่มเพื่อการบริการที่ดีของบริษทัฯ

“วิธีการเจาะลูกคาของเราคือความจริงใจและความมัน่ใจตอการใหบริการของเรากับลูกคา หลังจากที่เราซื้อบริการ

Gold Package จากวอลโว บัส ก็ทําใหเราไดเรียนรูถึงการคิดตนทุนแบบมืออาชีพ สามารถแสดงถึงโครงสรางคาใช

จายที่ชัดเจน รวมไปถึงกําไรที่เราอยูได เขายินดีจายเพื่อใหบริการที่ดีอยางเรายังสามารถดํารงอยูในระยะยาว” นาย

พงษพันธ กลาว

นายพงษพันธ กลาววาสําหรับปีน้ี บริษทัฯ ตัง้เป าการเติบโตสูงถึง 30% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผานมา ซึ่งปีที่แลว

เป็นปีที่บริษทัฯ เติบโตอยางกาวกระโดดที่ 100% ทําใหการเติบโตในปีน้ี มีความเป็นไปไดที่ 30% ทัง้น้ีดูจากจํานวน

ลูกคาใหมที่เพิ่มขึ้นในปีน้ี ทําใหบริษทัฯ มัน่ใจสัง่ซื้อรถวอลโว บัส เพิ่มอีก 20 คัน โดยปัจจุบัน บริษทัฯ มีลูกคาทัง้สิน้

80 ราย โดยเป็นลูกคาประเภทรถตู 15 รายและรถบัส 65 ราย หรือคิดเป็นสวนแบงตลาดที่ 10% โดยตัง้เป าวาปีน้ี

สวนแบงตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 25%


